
ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ แล้ว 

 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย ์
สามัญ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ 

วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ช้ัน ๕  
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย์อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 

 ๓. รองศาสตราจารย์ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๖. อาจารย์จงดี  โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 ๗. รองศาสตราจารย์จ าลอง  อรุณเลิศอารีย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชาญยศ  ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๐. อาจารย์ทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑๑. อาจารย์ธัชพงศ์  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๒. อาจารย์ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 ๑๓. อาจารย์นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  เนตร  หงษ์ไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๖. อาจารย์พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  นินทจันทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๘. อาจารย์ภัทรพงศ์  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๑๙. อาจารย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๒๐. รองศาสตราจารย์มยุนา  ศรีสุภนันต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  ชิดช่วงชัย คณะทันตแพทยศาสตร ์
 ๒๕. รองศาสตราจารย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๖. อาจารย์ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  นาทะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๘. อาจารย์สมมิตร  วงศ์บุญเนตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๙. อาจารย์สุขสิริ  ด่านธนวานิช วิทยาลัยราชสุดา 
 ๓๐. รองศาสตราจารย์สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๓๒. อาจารย์สุรัติ  ประพัฒน์รังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 



 

 

๒ 

 ๓๓. อาจารย์เสรี  วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๓๔. อาจารย์อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๓๕. รองศาสตราจารย์อรพินทร์  พิทักษ์มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

 ๓๖. อาจารย์อิทธิพล  ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 ๓๗. อาจารยเ์อกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนาการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณมพร  จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  เลขาธิการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าธร  ตันติวิทยาทันต์ ส านักงานอธิการบดี 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา  สุริยันต์ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง  โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร ์
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ์  นาทะพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบ าบัด 
 ๑๐. อาจารย์โสฬส  ศิริไสย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๑๑. อาจารย์หอม  พรมอ่อน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหน้างานสภาคณาจารย์ 
 ๒. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 

ผู้เข้าร่วมชี้แจงเฉพาะเร่ือง 
 ๑. นายสุจิตร มหาพิรุณ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
 ๒. นางสาวเวียงพร ไกรเกียรติสกุล นิติกร กองกฎหมาย 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน  ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม  ได้ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ จ านวนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เข้าประชุม สภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๓ 

มีนาคม ๒๕๕๓ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันท่ี ๓ มีนาคม  ๒๕๕๓ มีสมาชิกมาประชุม 

จ านวน ๓๗ คน ไม่มาประชุม ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๒ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที ่๔๓๖ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

 ประธานแจ้งว่า สรุปสาระส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๔๓๖ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 



 

 

๓ 

 
๑.๓ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

 ประธานแจ้งเรื่องจากท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จะประชุมสมัยสามัญ 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๓ ระหว่างวันท่ี ๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 ๑.๓.๒ ตามท่ีสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

วิชาการของท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท .) ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง  “คุณภาพ
อุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง ?” ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ 

กรุงเทพฯ นั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้สรุปรายงาน การเงินจากการจัดประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีเงินคงเหลือจา กการจัด

ประชุม จ านวน ๔๑๓,๘๓๕.๕๖ บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนสามพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบหกสตางค์ ) ประธานได้เสนอให้   
ท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับยอดเงินคงเหลือดังกล่าวเนื่องจากสภาคณาจารย์ได้เคยแสดงเจตนารมณ์กับท่านอธิการบดีท่ีจะน า

เงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายข้ึนทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล แต่เนื่องจากตา มธรรมเนียมปฏิบัติท่ีผ่านมา 

มหาวิทยาลัยท่ีรับเป็นเจ้าภาพจะหักค่าด าเนินงานเพื่อสมทบเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยบูรพาหัก ๑๒% 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หัก ๕๐% จึงขอหารือท่ีประชุมว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลจะให้หักค่าด าเนินงานหรือไม่ ถ้าหัก

ควรจะหักเป็นจ านวนเงินเท่าไร 
  ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีมติเห็นชอบให้ สภาคณาจารย์ ด าเนินการตาม

เจตนารมณ์เดิมคือน าเงินรายได้ท้ังหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายข้ึนทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 ๑.๔ การเยี่ยมชื่นชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (MU Visit) 
  ประธานแจ้งการเยี่ยมชื่นชมส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล MU Visit ดังนี้ 
  ๑.๔.๑ สภามหาวิทยาลัยจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอ านวยการ ชั้น ๒ ในส่วนของสภาคณาจารย์ มีผู้เข้าเยี่ยมชม ดังนี้ 
ประธานสภาคณาจารย์ รองศาสตราจารย์อธิป ลิขิตลิลิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์  รองศาสตราจารย์มยุนา  

ศรีสุภนันต์  และอาจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย 

  ๑.๔.๒ สภามหาวิทยาลัยจะจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะเทคนิคการแพทย์ ในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา 
  ๑.๔.๓ สภามหาวิทยาลัยจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
  ขอให้สมาชิกท่ีสนใจแจ้งความประสงคท่ี์ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 ๑.๕ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
  ประธานแจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ า ปี

การศึกษา ๒๕๕๒ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ เม่ือวั นท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙ .๓๐-๑๒ .๐๐ น . ได้มอบหมายให้  

รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย เป็นผู้เข้าประชุม  
  รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย ชี้แจงว่า ได้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพิธี

พระราชทานปริญญาบั ตร เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ไปแล้ว ว่ามีสมาชิกแสดงความประสงค์ท าหน้าที่เป็นอาจารย์สักขี

พยานรอบเช้า จ านวน ๑๓ คน รอบบ่าย จ านวน ๑๘ คน ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้จึง ขอให้สมาชิกท่ีแจ้งความประสงค์ไว้แล้ว 

ยืนยันการไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สักขีพยานอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อสภาคณาจารย์จะได้น ารายชื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

  และจะมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ ในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิชัยประสิทธ์ิ ๑ และ ๒ ชั้น ๓ อาคารชุมพร

เขตอุดมศกัดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ 



 

 

๔ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
  ๑.๖ วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 

  ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยก าหนดจัดงาน ๔๑ ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ในส่วนของสภาคณาจารย์ มีพิธีวางพา นพุ่มในช่วงเช้า และพิธี
มอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่างในช่วงบ่าย ซึ่งพิธีดังกล่าวได้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๗ เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 
   ประธานแจ้งว่า ได้ ท าหนังสือถึงคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน วิทยาลัย ส านัก ศูนย์ ประธานสภา

อาจารย์ส่วนงานต่างๆ  และสมาชิกสภาคณาจารย์เพื่อ แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี ๒๕๕๒ 

และขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลฯ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
 ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ ประชุมเม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้า ๘ ข้อ ๔.๑.๙ หน้า ๓ ค าว่า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ แก้เป็น คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๓ 
 หน้า ๙ ข้อ ๔.๑.๑๔ เพิ่มข้อความในบรรทัดสุดท้าย ย่อหน้าท่ี ๔ รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ชี้แจงว่า 

เป็นการเสนอเพื่อให้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับฯ ไม่ใช่เป็นการแก้วิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ โดยหลักสากลของกฎหมาย 

ว่าการรับฟังข้อคิดเห็นทั้ง ๒ ฝ่าย ต้องเท่าเทียมกัน  
 เม่ือแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  ๓.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ประธานแจ้งว่า รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ เสน อเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ .ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  ซึ่งประธานได้ท าหนังสือถึง

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย เพื่อให้ข้อคิดเห็น และขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงเก่ียวกับประเด็นดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ พร้อมกัน

นี้ ผู้อ านวยการกองกฎหมายได้ส่งสรุปความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง สิทธิ

ของผู้บังคับบัญชาที่สามารถเข้าฟังการชี้แจงของผู้ร้องทุกข์ได้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องขอ งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรองศาสตราจารย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ได้ปรึกษา ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ แล้ว 
 รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ชี้แจงเก่ียวกับประเด็นที่น าเสนอ เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา สรุป

ได้ดังนี้ กรณีผู้ร้องทุกข์ได้ถูกเชิญมาแถลงการณ์ด้วยวาจาในท่ีประชุม ปรากฏว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้เชิญ

ผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาคฯ รองคณบดี คณบดี มาร่วมฟังผู้ร้องทุกข์แถลงทุกประเด็นในท่ีประชุม ซึ่งกรณีเช่นนี้เกิดข้ึน

นานมาแล้วตั้งแต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน ได้เคยมีการเสนอทักท้วงให้แก้ไข

กระบวนการและข้อบังคับฯว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข กรณีท่ีเกิดข้ึนนี้ไม่เป็นธรรม การรับ

ฟังข้อมูลตามหลักสากลของกฎหมาย คณะกรรมการฯจะต้องรับฟังข้อมูลและต้องอยู่บนพื้นฐานท่ีเท่าเ ทียมกัน ทั้ง ๒ ฝ่าย 

เพื่อให้แต่ละฝ่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลของอีกฝ่ายได้อย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน  ขณะเดียวกันกรณีท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์

และร้องทุกข์ฯ เชิญผู้บริหารมาชี้แจง แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทุกข์เข้าไปฟัง หมายความว่า การรับฟังข้อมูลไม่เท่าเทียมกัน อีก

ประเด็นหนึ่ง เอกสารต่างๆ ท่ีผู้ร้องทุกข์เสนอ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯได้ส่งให้ผู้บริหารโดยไม่ต้องร้องขอ แต่

เอกสารและพยานต่างๆ ของผู้บริหาร คณะกรรมการฯไม่ได้แจ้งและก็ไม่ได้ส่งให้ผู้ร้องทุกข์  ต้องให้ผู้ร้องทุกข์ท าหนังสือร้อง

ขอไปเอง นี่คือความไม่เท่าเทียมกัน รวมท้ังการไม่รับเอกสารฯของผู้ร้องท่ีส่งโดยทางอีเมลไว้พิจารณาอีกด้วย 



 

 

๕ 

 ผู้อ านวยการกองกฎหมายชี้แจงว่า การด าเนินการดังกล่าว กฎหมายได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง

เป็นไปตามข้อบังคับฯ และขึ้นอยู่กับอ านาจของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ตามกฎ ก .พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และ

การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ .ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ วรรคท้าย  ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีนัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วย
วาจา ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็น

หนังสือให้ข้าราชการท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาในการพิจารณาครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี 

และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือผู้แทน (ถ้ามี) เข้าฟังการ

แถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้ 

 และตามข้อ ๓๓ วรรคสองของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากประธานเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้ แต่หากใ ห้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อท่ี

ประชุม ก็ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบเพื่อให้มาแถลงแก้หรือมอบหมายให้ผู้แทนมาแถลงแก้ด้วย

วาจาต่อท่ีประชุมด้วย” 
 ในการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ใช้

แนวความคิ ดในหลักกฎหมายมหาชน (กฎหมายปกครอง ) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งต้องค านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ ในกรณีพิพาทระหว่างหัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงานกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ี

เกิดข้ึน คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ จึงต้องให้ฝ่ายบริหารเข้าฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์ 
 ถ้าเห็นว่า ข้อบังคับไม่เป็นธรรม สามารถขอให้สภามหาวิทยาลัยแก้ไขได้โดย 
 ๑. ฝ่ายบริหาร (อธิการบด)ี เสนอเรื่องขอแก้ไขต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. ประธานสภาคณาจารย์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. การฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ให้มีอ านาจสั่งให้แก้ไข 
 ในประเด็นการขอเอกสาร ผู้ร้องทุกข์สามารถขอเอกสารได้ แต่มหาวิทยาลัยจะให้ตามท่ีจ าเป็น เช่น 

ให้ท้ังหมด ปกปิดบางส่วน หรือไม่ให้เลย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขอ งคณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ 
 รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ให้ความเห็นว่า เท่าที่ตรวจสอบ กับฝ่ายกฎหมายของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และฝ่ายกฎหมายของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พบว่าหน่วยงานดังกล่าว

ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็ นธรรมไปแล้ว โดย ได้ยกเลิก กฎ ก .พ. ฉบับเดิมฯและได้ตรากฎหมาย

ใหม่ คือ กฏ ก.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้นมาใช้แทน ดังรายละเอียดใน เอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้เกิด

ความชัดเจนและความเข้าใจ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจากเอกสารดังกล่าว ในข้อ ๕๑ วรรค ๒ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้อง

ทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ .ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีมีการประชุมและให้มีการแถลงตามวรรคหนึ่ง 
เม่ือองค์คณะวินิจฉัยได้ก าหนดวันประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้ว ให้กรรมการเจ้าของส านวนแจ้งก าหนดวันประชุมพิจารณา

เรื่องร้องทุกข์พร้อมท้ังส่งสรุปค าร้องทุกข์และสรุปค าแก้ค าร้องทุกข์ ตลอดจนสรุปข้อเท็จจริงท่ีกรรมการเจ้าของส านวนแสวงหา

เพิ่มเติม (ถ้าม)ี ให้แก่คู่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมพิจารณาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้แถลงสรุปค า

ร้องทุกข์และค าแก้ค าร้องทุกข์ของตน ท้ังนี้คู่กรณีจะไม่มาในวันประชุมพิจารณาก็ได้ หากในกรณีท่ีผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการ

ร้องทุกข์ไม่มาในวันประชุมพิจารณา ก็ให้พิจารณาลับหลังไปได้ และให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย” 
 รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม ของ ก .พ. ได้

ให้โอกาสทั้งผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง ในการเสนอข้อคิดเห็นทั้งพยานหลักฐานอย่างเท่าเทียมกัน แล้วให้เวลาในการแก้ค าร้องทุกข์ 

หรือค าคัดค้านอย่างเท่าเทียมกัน เป็นเวลา ๗ วัน หลังจากนั้น ถ้าไม่มีการโต้แย้งคณะกรรมการวินิจฉัย ก็จะพิจารณาตัดสิน ใน

ส่วนของข้อบังคับของมหาวิท ยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเฉพาะข้อ ๓๓ วรรคสอง จะ

เห็นได้ว่า ข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้เปิดช่องตรงนี้ไว้ ดังนั้น ถ้าสภาคณาจารย์เห็นว่าไม่ถูกต้องและขัดต่อหลักกฎหมายแม่บท ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และขัดต่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ มาตรา 



 

 

๖ 

๓, ๓๐ ก็สมควรท่ีจะมีการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมในการรับฟังข้อมูลท้ัง ๒ ฝ่าย อย่าง

เท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้ง และหักล้างได้อย่างเท่าเทียมกันด้วย     
 รองศาสตราจารย์วิสู ตร ฟองศิริไพบูลย์ ชี้แจงว่า ได้สอบถามศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ ใน

กรณีดังกล่าว สรุปได้ ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑) การรับฟังพยานหลักฐานโดยวาจา ซึ่งการเชิญคนมาถามจะมี ๒ ฝ่าย คือ ผู้ร้องทุกข์ กับผู้ถูกร้อง 

ท าไมเชิญอีกฝ่ายหนึ่งมาแถลง แต่กลับให้อีกฝ่ายเข้ามารับฟัง   และเม่ือเชิญอีกฝ่ายหนึ่งมาแถลงกลับไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามา

รับฟัง 
 ค าตอบ  ในกรณีนี้ ท าในฐานะตัวแทนของรัฐ ตามหลักกฎหมายมหาชน ซึ่งถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็น

เอกชน จะเอาสิทธิท่ีเท่าเทียมกันมาพิจารณาไม่ได้ การไม่ให้ผู้ร้องเข้าฟัง เม่ือมีการถามผู้บริหารนั้น เนื่องจา กการถาม อาจก้าว

ล่วงเข้าไปถึงในเชิงนโยบาย และอาจจะถามในเรื่องความลับบางอย่างของราชการ เพราะฉะนั้นจะให้ ๒ ฝ่ายเท่าเทียมกันไม่ได้ 

เพราะไม่ได้เริ่มต้นจากเอกชนกับเอกชน แต่เป็นการเริ่มต้นจากรัฐกับเอกชน ฐานะย่อมไม่เท่ากัน แต่ส าหรับการร้องของเอกชน 

เม่ือเชิญผู้บริหารมา จะได้ด าเนินการตอบข้อเท็จจริง หรือค าคัดค้านให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะท าในฐานะตัวแทนของรัฐ 
 ๒) การส่งเอกสาร ท าไมไม่ส่งให้ท้ัง ๒ ฝ่าย 
 ค าตอบ  ต้องพิจารณาว่าอะไรท่ีสมควรท่ีไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ ถ้าส่งแล้วเกิดความ

เสียหายก็ไม่ส่ง ดูผลกระทบจากเอกสารและผลกระทบท่ีจะเกิดกับหน่วยงานของรัฐ 
 ๓) การส่งเอกสารทางอีเมล ถือว่าเป็นการส่งเอกสารโดยชอบหรือไม่ 
 ค าตอบ การส่งเอกสารทางอีเมลไม่รู้ว่าต้นก าเนิดคือใคร ระบุตัวไม่ได้ อาจจะไม่ใช่เจ้าตัวเป็นคนส่ง 

 รองศาสตราจารย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าพระราชบัญญัติต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติ

ข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม ออกตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ. ๒๕๓๐ และ ๒๕๕๐ ได้ออกข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นกฎหมายลูก และ

มหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ .ศ. ๒๕๕๒ ในลักษณะท่ีเป็นกฎหมายลูก โดยออก

ตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งอาจจะไม่ตรงก็ได้ แต่ขอให้พิจารณาว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์

และร้องทุกข์ พ .ศ. ๒๕๕๒ ขัดกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓ หรือไม่ ถ้าขัดกับ

กฎหมายแม่บท และไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประธานสภาคณาจารย์ก็เสนอสภา

มหาวิทยาลัยว่า ขัดกับกฎหมายใหญ่ ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ 

 ซึ่งตามความเห็นข้อ ๓๓ วรรคสอง ประโยคสุดท้าย ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ พ .ศ. ๒๕๕๒ ความว่า “แต่หากให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อท่ีประชุม ก็ให้แจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ เพื่อให้มาแถลงแก้ หรือมอบหมายให้ผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อท่ีประชุม

ด้วย” ซึ่งพิจารณาแล้วอาจจะขัดกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ แต่ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของประธานสภาคณาจารย์ 

 ผู้อ านวยการกองกฎหมายชี้แจงว่า ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับใช้กับบุคลากรท่ีมีท้ังพนักงานมหาวิทยาลัยและ

ข้าราชการ ถ้ากฎหมายไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง อยู่ท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ จะใช้ดุลยพินิจ ถ้ ากรรมการอุทธรณ์

และร้องทุกข์ฯไม่ให้ความเป็นธรรม ก็จะถูกฟ้องได ้ส าหรับการส่งเอกสารทางอีเมล คณะกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้มี

การพิจารณา ว่าจะรับเป็นหลักฐานหรือไม่ 
 อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ ให้ความเห็นว่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณาหลักๆ ๓ ประเด็น ประเด็น

แรก  ก็คือ การพิจารณาคดีทางปกครองในส่วนของการรับฟังพยานหลักฐานสามารถรับฟังลับหลังคู่พิพาทได้หรือไม่ มี

ข้อยกเว้นเป็นประการใดหรือไม่ ประเด็นที่สอง การรับฟังพยานหลักฐานท่ีอยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ นั้นสามารถรับฟังเป็น

พยานหลักฐานได้หรือไม่ และ หากรับฟังได้ หลักฐา นนั้นน่าเชื่อถือ หรือมีความถูกต้องแท้จริงของหลักฐานเพียงใด และ 

ประเด็นสุดท้าย ระยะเวลาที่เป็นธรรมท่ีท าให้คู่พิพาทยื่นเอกสารเข้าสู่กระบวนการพิจารณาควรมีระยะเวลาเท่าใด  



 

 

๗ 

 อย่างไรก็ตามในประเด็นทั้งสามท่ีต้องพิจารณา จะต้องพิจารณาว่า กฎหมายลูกบทท่ีเกิดข้ึนโดย

อาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ เช่น ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องนี้มีการก าหนดรายละเอียด

ของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในระดับใดเม่ือเทียบกับ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 

๒๕๔๒ ซึ่งโดยหลักการแล้วต้องมีมาตรฐานท่ีเท่ากันหรือดีกว่า 
 รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์  ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีท่ีผู้ร้อง ทุกข์ จ าเป็นต้องส่งเอกสาร

ทางอีเมลว่า เนื่องจากฝ่ายบริหารไม่ส่งเอกสารไปให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ภายในเวลาที่ก าหนด โดยส่งในเวลา

กระชั้นชิดมาก คือวันสุดท้าย ซึ่งผู้ร้อง ทุกข์ได้ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ส่งเอกสารท่ีได้รับจาก

ผู้บริหารให้ผู้ร้อง ทุกข์โดยทางอีเมล เพื่อชี้แจงโต้แย้ง  โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้ส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้ทางอีเมล ซึ่งผู้ร้องทุกข์มีเวลาชี้แจงโต้แย้ง เพียง ๑ วัน ท าให้ผู้ ร้องทุกข์ไม่มีเวลาเตรียมการ จึงจ าเป็นต้องส่งค า

โต้แย้งทางอีเมล แต่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไม่รับเอกสารทางอีเมล  

 ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง แล้วมีความเห็นว่า สมาชิกสภาคณาจารย์ส่วนหนึ่งยังไม่

เข้าใจในประเด็นดังกล่าว และมีข้อคิดเห็นที่แตกต่าง กัน จึงมอบหมายให้รองศาสตราจารย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ศึกษาข้อมูล 

และสรุปประเด็นและข้อสังเกต แล้วส่งให้สมาชิกสภาคณาจารย์ศึกษาล่วงหน้า เพื่อน าเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

        ๓.๒ ผลกระทบของการบังคับใช้ TQF (Thailand Qualification Framework) กับคณาจารย์มหิดล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระ ดังนี้ 
  Thailand Qualification Framework หรือ TQF มีผลบังคับใช้กับทุกหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา  
ขณะนี้คณาจารย์ยังมีความเห็นหลายด้านเก่ียวกับ TQF ท้ังท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  ส าหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น บัณฑิต
วิทยาลัย ได้เคยจัดสัมมนาคร่ึงวันเพื่อให้ผู้แทนแต่ละหลักสูตรได้เข้าฟังและด าเนินการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ  ความเห็นส่วนตัว 
เห็นว่าภาระนี้เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรอย่างมาก  โดยอาจารย์ต้องป้อนข้อมูล เองใหม่ท้ังหมดท้ังๆที่ข้อมูลทุกอย่าง
ของหลักสูตรมีอยู่ครบถ้วนแล้วท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  อีกท้ัง TQF ยังต้องการให้ป้อนข้อมูลใหม่ๆ  อีกจ านวนมาก  เนื่องจากมี

คณาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยของประเทศยังมีความไม่แน่ใจในระบบใหม่นี้  จึงสมควรท่ีสภาคณาจารย์จะได้รับทราบข้อมูล
และศึกษาถึงผลกระทบของ TQF กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
 ๑) TQF นับเป็นกระบวนการบริหารรูปแบบหนึ่งท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และบังคับ ใช้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยท้ังหมด คณาจารย์ควรจะร่วมพิจารณาก่อนว่าการ

ปฏิบัติจริงจะมีประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ หากไม่ก่อประโยชน์อาจไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม 
 ๒) ในหลักการ TQF เป็นเรื่องของการควบคุมมาตรฐาน เพราะบางหลักสูตร ท่ีเปิดใหม่อาจไม่ได้
มาตรฐานเท่าที่ควร    แต่ TQF จะกระทบกับมหาวิทยาลัยเก่าๆ ที่มีอยู่เดิมด้วย 
 ๓) สภาคณาจารย์จะมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร จะด าเนินการตาม สกอ. หรือไม่ จะลดภาระให้กับ

คณาจารย์ได้อย่างไร เนื่องจากมีผลกระทบต่อคณาจารย์ ถ้าสภาคณาจารย์มีข้อมูลครบถ้วน ทราบปัญหา และแนวทางปรับปรุง

แก้ไข สามารถน าเรื่องนี้ไปปรึกษาศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งท่านเป็นประธาน คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 ท่ีประชุม มอบหมายให้กรรมการฝ่ายวิชาการไปศึกษาข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ

คณาจารย์ และแนวทางแก้ไข 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

๓.๓ การเสนอช่ืออาจารย์ฯ เพ่ือพิจารณาเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” 
 ประธานแจ้งว่า มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ขอให้มหาวิทยาลัย มหิดลเสนอชื่ออาจารย์

ระดับอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา เพื่อรับรางวัล  



 

 

๘ 

“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๑ คน ภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๓ 

 ท่ีประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร แล้วน าเสนอท่ีประชุมสภาคณาจารย์พิจารณา รับรองในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่  

๔/๒๕๕๓ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

๓.๔ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ก าหนดให้

มีการคัดเลือกอาจารย์ดีเดน่แห่งชาติ ปอมท. เป็นประจ าทุกปี ในปีนี้ท่ีประชุมได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรของ ปอมท . ซึ่งเป็นประธานฯ ด าเนินการ

คัดเลือก โดย ปอมท. ได้ขอความร่วมมือ ดังนี้ 

 ๓.๔.๑ ปอมท. ขอใหส้ภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอชื่ออนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น

แห่งชาติ ปอมท. ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ จ านวนไม่เกิน ๔ คน สาขาวิชาละ ๑ คน คือ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาสังคมศาสตร์  และสาขามนุษยศาสตร์ ซึ่งอาจเสนอชื่อไม่ครบทุ กสาขาได้ ทั้งนี้คุณสมบัติของ

คณะอนุกรรมการต้องมีต าแหน่งไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และตามมติท่ีประชุม ปอมท . คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓  ได้มีมติว่า 

หากรายชื่อท่ีเสนอมานั้น มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ให้น าเสนอท่ีประชุม ปอมท. เพื่อพิจารณาต่อไป  
 ท่ีประชุมมีมติเสนอชื่ออนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ดังนี้ 

  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กิติกร จามรดุสิต   สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

  รองศาสตราจารย์อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ สาขาสังคมศาสตร์   
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญคณิต ก.สุริยะมณี สาขามนุษยศาสตร ์

 ๓.๔.๒ ปอมท. ขอให้สภาคณาจารย์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 

ปอมท. ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๒ จ านวนไม่เกิน ๑ คนในแต่ละสาขาวิชา (๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  สาขา

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ  สาขาสังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์) โดยเสนอชื่อฯ ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓  
 ท่ีประชุมมอบหมายให้กรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ด าเนินการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการคัดเลือก

เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท . และเสนอ ให้ท่ีประชุมสภาคณาจารย์พิจารณารับรองในการประชุ มสภาคณาจารย์ ครั้งที่  

๔/๒๕๕๓ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓  
 ประธานให้ความเห็นว่า ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีผ่านมากรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์จะพิจารณาเสนอชื่อ

จากผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็ นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ หรือถ้าไม่มีผู้ท่ีเหมาะสม ก็สามารถพิจารณาจากอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยท่ีไม่ได้เป็นอาจารย์ตัวอย่าง แต่มีประวัติและผลงานเป็นท่ียอมรับ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “สภาคณาจารย์กับการท างานร่วมกับส่วนงานต่างๆ ใน
มหิดล ด้วยการเรียนรู้ เติบโต และเปล่ียนแปล งไปพร้อมๆ กัน ” (SENATE and Multi-sectorial Collaboration in 
Mahidol: Learn, grow and change) 
  ประธานแจ้งว่า ตามท่ีสภาคณาจารย์ ก าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สภาคณาจารย์
กับการท างานร่วมกับส่วนงานต่างๆ ในมหิดล ด้วยการเรียนรู้ เติบโต และเปลี่ยนแป ลงไปพร้อมๆ กัน ” (SENATE and Multi-
sectorial Collaboration in Mahidol: Learn, grow and change) ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ฟาร์มโชคชัย บูติก 

แคมป์ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นั้น 



 

 

๙ 

  ประธานได้เชิญประธานสภาอาจารย์ส่วนงาน เข้าร่วมสัมมนา ด้วย ซึ่งมีประธา นสภาอาจารย์คณะ

พยาบาลศาสตร์แจ้งความประสงค์เพียง ๑ คน รวมจ านวนสมาชิกและประธานสภาอาจารย์ท่ีเข้าสัมมนาได้ มีจ านวน ๒๗ คน 

ก าหนดออกเดินทางจากส านักงานอธิการบดี วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยรถบัสของส านักงานอธิการบดี เวลา ๐๘.๓๐ น. 

รูปแบบการสัมมนาเป็นสุนทรียสนทนา (dialogue) ส าหรับเอกสารการขออนุมัติตัวบุคคล ฝ่ายเลขานุการก าลังด าเนินการ และ
จะส่งให้สมาชิกทางอีเมล 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๔.๒ โครงการบ้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประธานขอให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

   ๔.๓ การรายงานการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ  และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์

ในคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ๔.๓.๑ คณะท างานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. .... 
   ประธานขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุม สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ 
 ๔.๓.๒ คณะท างานติดตามการออกข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยมหิดล ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน

วิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ และการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
    อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานคณะท างานติดตามการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการของข้าราชการและพนั กงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ และการจัดท าข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน ชี้แจงว่า ได้สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นการท าข้อตกลง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายอาจารย์ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม นอกจากนี้ได้มีการประชุมคณะท างานติดตามการออกข้อบังคั บมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ และการจัดท าข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ท่ีประชุมคณะท างานฯ ได้เสนอมาตรการแก้ปัญหาเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะแรก ระยะกลาง 
และระยะสุดท้าย 

  ระยะแร ก จะมีการออกแบบสอบถาม ซึ่งค าถามมีเพียง ๒ ข้อ คือ การจัดท า  Performance 
Agreement (PA) มีผลกระทบมากน้อยเพียงใด และปัญหาที่พบจากการท า PA โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกในการแจก
แบบสอบถาม และรวบรวมส่งให้อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ หรือลงข่าวสภาคณาจารย์ หลังจากนั้น จะ จัดให้มีการไปเยี่ยมชม 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท า PA โดยท่ีประชุมสภาคณาจารย์เสนอให้ประสานงานกับสภาอาจารย์ของส่วนงาน ถ้าส่วนงานใดไม่

มีสภาอาจารย์ ก็ขอให้สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานเป็นผู้ประสานงานต่างๆ โดยขอให้จัดทีมเฉพาะสมาชิกสภา

คณาจารย์ไปเยี่ยมชมตามส่วนงานต่างๆ หลังจากได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปข้อคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว จะเชิญศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ 

วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มาชี้แจงในการประชุมสภาคณาจารย์ 
  ระยะท่ี ๒ ได้ทาบทาม รองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ เพื่อด าเนินการท า วิจัย ใน

ลักษณะส ารวจความพึงพอใจ หรือผลกระทบจากการท า PA 
  ระยะสุดท้าย จะจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
๔.๓.๓ กรรมการฝ่ายวิชาการ 
  ประธานแจ้งว่า เนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการยังไม่มีการประชุมเพื่อเลือกประธาน 

และเลขานุการ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาเสนอชื่อรองศาสตราจารย์วิไล หนุนภักดี เป็นประธานฝ่ายวิชาการ 

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ เป็นเลขานุการ 

๔.๓.๔ อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
  รองศาสตราจารย์วิไล  หนุนภักดี  ผู้แทนสภาคณาจารย์ ในคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ ลาประชุม 



 

 

๑๐ 

๔.๓.๕ กรรมการฝ่ายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
 อาจารย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริหาร และผู้แทนสภาคณาจารย์

ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร แจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม 

๔.๓ .๖ กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา  และ กรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  นินทจันทร์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่าย

กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า จะมีการประชุม คณะกรรมการในเดือนเมษายน ๒๕๕๓  ส าหรับงานท่ีเก่ียวกับกิจการ

นักศึกษาของสภาคณาจารย์นั้น  ขอความกรุณาจากสมาชิกสภาคณาจารย์ในการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับปัญหาของนักศึกษาในแต่ละ

ส่วนงาน เพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดโครงการต่อไป  

๔.๓.๗ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ    
  อาจารย์ธัชพ งศ์ งามอุโฆษ ประธาน กรรมการฝ่ายสวัสดิการ ชี้แจงว่า ได้มีกา รประชุม

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ในวันนี้ สรุปได้ดังนี้ 
  ๑) เสนอให้มีการจัดโรดโชว์เก่ียวกับเรื่องสวัสดิการตามวิทยาเขตต่างๆ เช่น ศิริราช พญาไท 

ศาลายา และกาญจนบุรี โดยเชิญเจ้าหน้าที่ของกองท รัพยากรบุคคล และอธิการบดี เข้าร่วมด้วย  ประมาณเดือนพฤษภาคม  
๒๕๕๓ 

  ๒) จะจัดท าแบบสอบถามส ารวจความต้องการโครงการบ้านสวัสดิการ โดยขอให้สมาชิกช่วย

กระตุ้น และแจ้งอาจารย์ในส่วนงาน 
  ประธานสภาคณาจารย์  และอาจารย์เอกราช เกตวัลห์ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรถรับส่ง

บุคลากร ในจังหวัดนครปฐม ว่า ผู้บริหารได้อนุมัติให้จัดรถรับส่งดังกล่าวแล้ว โดยก าหนดจุดรับส่ง ดังนี้ 
  เวลา ๑๖.๓๐ น. รถออกจากส านักงานอธิการบดีถึงศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเวลา 

๑๖ .๔๕ น. หลังจากนั้นจะจอดตามจุดต่างๆ คือ พุทธมณฑลสาย ๘ ท่านา โลตัสนครชัยศรี  บ่อตะกั่ว   แยกบ้านแพ้ว 

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม องค์พระปฐมเจดีย์ ช่วงเช้าขาเข้าเวลา ๐๗.๑๕ น. ออกจากองค์พระปฐมเจดีย์ และรับบุคลากรตามจุด

ดังกล่าวโดยขอให้บุคลากรติดบัตรประจ าตัวด้วย 
๔.๓.๘ กรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์   
  รองศาสตราจารย์มยุนา  ศรีสุภนันต์ ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาอา จารย์ แจ้งว่า กรรมการ

ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ได้ร่างระเบียบสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมสภาคณาจารย์พิจารณาให้ความเห็นชอบ ที่ประชุม

ขอให้น าไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป เนื่องจากสมาชิกท่ีมีอยู่ในขณะนี้ไม่ครบองค์ประชุม 
  รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้ปรับแก้แนวทางการคัดเลือกอาจารย์

ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว จะน าเสนอท่ีประชุมสภาคณาจารย์พิจารณาในการประชุมสภาคณาจารย์คร้ังต่อไปด้วยเช่นเดียวกัน 
๔.๓.๙ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
    อาจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม 

๔.๓.๑๐ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
๔.๓.๑๑ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

 อาจารย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยแจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ๔.๓.๑๒ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
  ผู้ช่วยศาสตราจารยว์รากร เจริญสุข ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศา ลายา แจ้งว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 



 

 

๑๑ 

๔.๓.๑๓ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา   
 อาจารย์นลิน  อารียา ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะ กรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา แจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม 

๔.๓.๑๔ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 รองศาสตราจารย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันท่ี ๕ 

และ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มีเรื่องพิจารณา ๒ เรื่อง เก่ียวกับการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน และการเลื่อนต าแหน่ง

ให้สูงขึ้น ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากการพิจารณาจะต้องมีการสืบพยาน  
๔.๓.๑๕ กรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการมาตรฐาน

ร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป   

 ท่ีประชุมได้ก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 
 
 

         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม   ผูช้่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน 
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